

TIỀN HẢI

Phấn đấu vụ xuân giành thắng lợi

Vụ xuân năm 2018, Tiền Hải phấn đấu gieo cấy 10.230ha. Hiện nay, nông dân trong huyện đang tập trung chuẩn bị, sẵn sàng gieo cấy lúa xuân đúng khung thời vụ.



Nông dân Tiền Hải tập trung bữa trưa chuẩn bị gieo cấy lúa xuân.

Vụ xuân năm nay xã Nam Phú phấn đấu gieo cấy 250ha, trong đó 40% cấy giống lúa lai và 60% lúa thuần. Để chủ động thực hiện kế hoạch đề ra, HTX SXKD DVNN xã đã tham mưu cho UBND xã tích cực tuyên truyền nông dân thực hiện nghiêm kế hoạch sản xuất, tuân thủ cơ cấu giống, thời vụ. Cán bộ chuyên môn HTX thường xuyên bám sát địa bàn thôn để chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nông dân khẩn trương bữa trưa, trong đó đã huy động 7 máy cày đa năng, 22 máy cày tay đẩy nhanh tiến độ. Kiểm tra hệ thống mương tưới, điều tiết hợp lý, chống mặn, bảo đảm đủ nước cho toàn bộ diện tích để nông dân hoàn thành việc bữa trưa chuẩn bị gieo cấy lúa xuân.

Không chỉ có Nam Phú mà nông dân các địa phương của Tiền Hải cũng tích cực đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ xuân. Trên cánh đồng xã Tây An, ông Tô Văn Hát cho biết, vụ xuân năm nay gia đình ông gieo cấy 2 mẫu, chủ yếu cấy giống lúa Bắc thơm 7. Ngay từ đầu vụ, gia đình ông và bà con nông dân được HTX tuyên truyền về thời tiết vụ xuân rét đậm, rét hại kéo dài nếu không thực hiện đúng thời vụ, cơ cấu giống sẽ ảnh hưởng đến năng suất lúa vụ xuân. Do đó, gia đình nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của HTX về làm đất, gieo mạ.

Hiện nay, gia đình đã hoàn thành việc bữa trưa, chuẩn bị vật tư nông nghiệp sẵn sàng xuống đồng gieo cấy lúa xuân theo kế hoạch của UBND xã đề ra. Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải cho biết: Theo ngành chuyên môn, nhận định vụ xuân năm nay gặp không ít khó khăn về thời tiết, do đó Phòng đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm túc lịch thời vụ của tỉnh, huyện để ra. Để tạo thuận lợi cho sản xuất, từ cuối năm 2017, huyện đã tổ chức ra quân làm thủy lợi đồng xuân để nạo vét các sông trục, sông

dẫn, hệ thống kênh mương, làm thủy lợi nội đồng, tu bổ, sửa chữa các công trình thủy lợi. Tăng cường chỉ đạo cán bộ chuyên môn thường xuyên xuống cơ sở chỉ đạo sản xuất, hướng dẫn quy trình canh tác, công tác thủy nông, bảo vệ thực vật. Khuyến cáo các địa phương có diện tích cây màu vụ đông, cây màu xuân xây dựng kế hoạch để tránh tình trạng bảo đảm không để ảnh hưởng đến thu hoạch cây màu. Hiện nay, Tiền Hải huy động trên 150 máy cày đa năng và 1.000 máy cày tay đẩy nhanh tiến độ làm đất. Các địa phương trong huyện đã tổ chức diệt chuột vào giai đoạn đở



Nông dân Tiền Hải gieo mạ.

ài với phương châm tăng cường đánh bắt thường xuyên bằng phương pháp thủ công, kết hợp với các loại thuốc đặc hiệu để bảo vệ sản xuất. Khuyến cáo nông dân chú ý làm đất và vệ sinh đồng ruộng, tăng cường bón vôi bột hoặc chế phẩm sinh học trước khi cấy để gốc rễ nhanh phân hủy, tiêu diệt nguồn sâu bệnh. Phối hợp với ngành chuyên môn kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp về chất lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Xử lý nghiêm theo pháp luật việc các hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp kém chất lượng, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho nông dân. Khi gieo mạ cần phải che phủ nilon cho mạ, chủ động phòng rét kịp thời. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở về nội dung chỉ đạo, kế hoạch sản xuất và các văn bản, công văn chỉ đạo của tỉnh, huyện. Để góp phần sản xuất vụ xuân thắng lợi, tỉnh, huyện cũng có cơ chế hỗ trợ sản xuất cho nông dân. Trong đó, hỗ trợ 30 tấn thóc giống gồm Thiên ưu 8, Bắc thơm số 7, RVT; 1.133,25kg thuốc diệt chuột, trong đó 767,25kg cho lúa xuân, 216kg cho cây màu xuân, 150kg cho cây màu hè, đồng thời hỗ trợ 120.000 đồng/ha đối với diện tích có hợp đồng diệt chuột bằng công nghệ sinh học, 100% thuốc trừ sâu trên mạ.

MANH THẮNG

CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP

Chung tay cùng người nghèo đón tết

Không chỉ đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp còn là lực lượng tiên phong trong hoạt động xã hội, từ thiện. Đặc biệt, mỗi dịp tết đến, xuân về, các doanh nghiệp, doanh nhân lại cùng chung vai gánh vác trách nhiệm chăm lo tết cho gia đình chính sách người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khẳng định: Mặc dù năm 2017 hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh còn nhiều khó khăn song nhìn chung sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục ổn định, từng bước phát triển bền vững. Cộng đồng doanh nghiệp ngày càng có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Toàn tỉnh hiện có hơn 5.600 doanh nghiệp và hơn 700 chi nhánh văn phòng đại diện, đóng góp 4.495 tỷ đồng vào nguồn thu ngân sách tỉnh, chiếm 65,5% trong tổng thu ngân sách của tỉnh, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt mức 2 con số trong 2 năm liên tiếp.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhiều năm qua cộng đồng doanh nghiệp luôn thể hiện tấm lòng "Tương thân tương ái". Các doanh nghiệp, doanh nhân đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, hỗ trợ xây dựng hàng trăm nhà tình nghĩa, ủng hộ hàng chục tỷ đồng cho các quỹ khuyến học, phòng, chống thiên tai, giúp đỡ các gia đình chính sách và những đối tượng gặp hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, trẻ mồ côi, khuyết tật. Đặc biệt, để hưởng ứng, chung tay với tỉnh tặng quà cho người nghèo và các đối tượng chính sách dịp tết cổ truyền của dân tộc, nhiều năm qua cộng đồng doanh nghiệp luôn đề cao tinh thần trách nhiệm để mọi người đều có tết và không để ai bị bỏ lại phía sau. Theo số liệu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, mặc dù số hộ nghèo năm 2017 giảm 3.398 hộ (giảm 12%) và số hộ cận nghèo giảm 110 hộ (giảm 0,5%) so với năm 2016 nhưng toàn tỉnh vẫn còn 25.349 hộ nghèo và 21.550 hộ cận nghèo cần được sự quan tâm của cộng đồng.

Chính vì thế, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh luôn xác định, để cao trách nhiệm với cộng đồng, với người nghèo, coi đây là nét đẹp đã bán được khoảng trên



Ông Đỗ Văn Vệ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Sen trao quà tết cho người nghèo huyện Quỳnh Phụ.

ẢNH: MANH CUỒNG

nói riêng. Với tinh thần đó, ngay trong buổi UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, chúc tết doanh nghiệp, Hiệp hội đã phát động các doanh nghiệp cùng chung tay chăm lo tết cho đối tượng chính sách và người nghèo, đăng ký tặng quà tết mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Nhiều doanh nghiệp đã đăng ký ủng hộ hàng nghìn suất quà ngay tại buổi lễ như Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Sen, Công ty Cổ phần Damsan, Công ty Cổ phần Hoàng Hà... Tuy số lượng ủng hộ quà tết khác nhau song các doanh nghiệp đều có chung một tư tưởng là quan tâm chăm lo để mọi người ai cũng có tết. Bà Phan Thị Châm, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng trao quà cho học sinh nghèo học giỏi huyện Vũ Thư.



Bà Phan Thị Châm, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng trao quà cho học sinh nghèo học giỏi huyện Vũ Thư.

ẢNH: QUỲNH LƯU

cho các đối tượng. Đặc biệt, cứ mỗi dịp tết đến, xuân về, Bảo Hưng không chỉ trở thành đơn vị cung ứng quà tết ở trong và ngoài tỉnh mà còn là một trong những đơn vị đi đầu về chia sẻ trách nhiệm với xã hội. Đơn cử như dịp tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Bảo Hưng trao 4.000 suất quà cho các đối tượng, dịp tết Nguyên đán Bình Thân 2016 trao gần 6.000 suất, năm 2017 trao khoảng 20.000 suất quà cho các đối tượng, trong đó vào dịp tết Mậu Tuất trên 6.000 suất. Đối với Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý, trong quá trình hoạt động doanh nghiệp luôn đồng hành

và tích cực tham gia cùng địa phương trong các hoạt động xã hội, từ thiện, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, quỹ xóa đói giảm nghèo... Trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Công ty đăng ký tặng 600 suất quà tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, tới ngày 8/2, các doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh đã đăng ký tặng gần 30.000 suất quà tết cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

THU THỤY

Xuân về

Những ngày cận tết, bắt chập thời tiết lạnh cắt da cắt thịt, các làng hoa, cây cảnh vẫn rực rỡ sắc màu, nhộn nhịp từng đoàn xe kéo về. Trên khuôn mặt mỗi người dân luôn thường trực niềm vui, phấn khởi, nụ cười rạng rỡ trong cái rét cuối đông.

Từ huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng), anh Trần Văn Hùng không quản đường xá xa xôi về tận xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) mua quất về bán. Anh Hùng cho biết: Những tuần cuối tháng Chạp, tôi bắt đầu đưa quất về bán, hiện tôi đã mua hơn 500 gốc quất Đông Hòa. Quất Đông Hòa được người tiêu dùng ưa thích không chỉ bởi quả sai, to, chín vàng mà cây còn chơi được lâu, trên cây có đủ cả quả xanh, quả chín, nụ, lộc. Không riêng anh Hùng, nhiều thương lái từ các tỉnh lân cận cũng đổ về Đông Hòa mua quất. Vì vậy, những ngày cận tết, nhiều lúc đường về Đông Hòa kẹt cứng vì xe tải nối nhau chờ quất đi buôn nơi phục vụ khách hàng vui xuân, đón tết. Đến thời điểm này, 70%

số quất đã được thương lái và khách lẻ mua. Trên mảnh vườn, lác đác những cây quất nhỏ còn lại đang được người dân đánh mang bán rong trên phố. Liền kế Đông Hòa, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) là một trong những địa phương trồng đào lâu năm của tỉnh với khoảng trên 500 hộ, diện tích 25ha. Đến thời điểm hiện tại, đào Hoàng Diệu đã bán được khoảng trên 80%. Với khoảng 1 mẫu ruộng chuyển đổi, anh Vũ Trọng Trường (tổ 38) trồng khoảng 800 gốc đào rừng và trên 1.000 gốc đào cảnh. Đào rừng và đào phai được người dân ưa chuộng một vài năm trở lại đây, gần 2.000 gốc đào của anh Trường có giá từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng. Không chỉ bán, anh

Trường còn cho thuê, nhiều gốc được khách thuê với giá từ 3 - 4 triệu đồng trong dịp tết. "Đến nay, gia đình tôi đã bán được 90% số đào trong vườn. Số còn lại cũng đang được rất đông khách đến đặt và hỏi mua. Dự kiến đến hết ngày 29 tháng Chạp gia đình tôi sẽ bán hết được số đào có trong vườn. Sau khi trừ mọi chi phí, gia đình tôi lãi khoảng 400 triệu đồng" - anh Trường cho biết.

Không riêng gia đình anh Trường, rất nhiều hộ dân trồng đào tại phường Hoàng Diệu cũng đã bán được đào với số lượng lớn. Với khâu ọc nhạy bén, nắm bắt được thị hiếu của người chơi cây cảnh, năm nay, anh Vũ Đình Thăng đầu tư mua gần 350 cây đào rừng với đủ chủng loại như đào bích, đào phai... được nhiều



Những người trồng hoa xã Vũ Chính tất bật cắt hoa bán cho thương lái, phục vụ nhu cầu thị trường những ngày cận tết.

khách hàng ưa chuộng. Tết Nguyên đán hàng năm, đào của gia đình anh không chỉ đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong tỉnh mà còn có nhiều thương lái đến từ các tỉnh lân cận mua phục vụ thị trường cả nước. Theo anh Thăng, đầu tháng Chạp là thời điểm khách bắt đầu đến mua đào. Hiện gia đình anh đã bán được gần 300 gốc đào. Năm nay, do sự biến động



Đến ngày 27 tháng Chạp, đào Hoàng Diệu đã cơ bản bán hết trên 80%.

của thị trường nên giá đào cao hơn so với năm ngoài nhưng không nhiều. Hiệu quả kinh tế từ trồng đào mang lại cho gia đình anh thu nhập bình quân từ 250 - 400 triệu đồng mỗi năm. Mặc dù trải qua một năm thời tiết, thiên tai diễn biến khác nghiệt song làng hoa Vũ Chính (thành phố Thái Bình) vẫn luôn rực rỡ, đẹp xinh chào đón xuân mới, mang tết về với muôn nhà. Bên cạnh những loại hoa truyền thống tự trồng như cúc, hồng, đồng tiền, thược dược..., người dân Vũ Chính còn trồng thêm các loại hoa mới như hướng dương, cát tường, dạ yến thảo, tuy lip, thạch thảo tím... phục vụ người tiêu dùng. Nhiều loại hoa được chủ vườn nhập về bán như kim ngân lượng, mai đỏ... Chủ vườn Tuyền Phương chia sẻ: Do thời tiết bất thuận, chi phí đầu vào tăng cao nên giá các loại hoa cao hơn từ 10 - 30% so với mọi năm. Chậu mâm xôi tùy vào đường kính có giá từ 80.000 - 200.000 đồng, hoa ly 200.000 đồng/chậu 3 cành, hoa tuy lip có giá 90.000 đồng/chậu 5 cây... Nhờ địa thế thuận lợi, vườn nằm sát đường nên việc

kinh doanh hoa của gia đình tôi có nhiều thuận lợi. Đến nay, vườn của gia đình đã bán khoảng trên 50% số hoa, trong đó cúc mâm xôi được khách hàng ưa chuộng bởi giá cả phải chăng, mẫu mã đẹp, phù hợp với nhiều không gian khác nhau. Ngoài cung cấp các loại hoa cắm, hoa chậu, hoa giỏ tôi còn bán một số cây cảnh như cà chua, ớt... Ông Nguyễn Công Tuyền, Giám đốc HTX DVNN Thống Nhất (xã Vũ Chính) cho biết: Vụ hoa tết này Vũ Chính đưa ra thị trường hàng chục loại hoa, ngoài những giống hoa truyền thống một số nhà vườn đầu tư nhà lưới trồng các giống hoa mới có giá trị kinh tế cao, được nhiều người tiêu dùng lựa chọn bởi đẹp, độc, lạ. Hiện tại, thị trường tiêu thụ chủ yếu trong tỉnh và một số tỉnh lân cận. Ngày tết, trong mỗi gia đình không thể thiếu chậu quất, cảnh đào, loa rực rỡ sắc màu... Một năm bội thu với người trồng hoa, quất lại được thấy những sản phẩm tâm huyết của mình hiện hữu trong từng ngôi nhà.

NGÂN HUYỀN - THU TRANG